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รายงานการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ 6/2560 
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ช้ัน 4อาคารส านักงานอธิการบดี 
 

**************************************************** 
 

ผู้มาประชุม 
 

  1.  นายประกอบ   ชาติภุกต์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  นายสมชาย   เหลืองสด  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  นางสาวณัฏฐ์ชยธร  วัทธิกรสิริกุล  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
5.  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 6.  นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน  หัวหน้ากลุ่มวิจัย 
 7. นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง   นักวิจัยปฏิบัติการ 
 8. นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร  นักวิจัยปฏิบัติการ 

9. นางสาววัชราภรณ ์  ชัยวรรณ  นักวิจัยปฏิบัติการ 
10. นางสาววิสุตา  วรรณห้วย  นักวิจัยปฏิบัติการ 
11.นายณัฏฐภัค   ฉิมทกานนท์  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
12.นายปิยวัฒน์   เจริญทรัพย์  เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
13.นางสาวฐิติมา   รัตโนภาส  เจ้าหน้าที่วิจัย 
14.นางสาวหญิง   มัทนัง   เจ้าหน้าที่วิจัย 
15.นางสาวเรณู   วงค์ลังกา  เจ้าหน้าที่วิจัย 
16.นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วค า   นักวิชาการศึกษา 
17.นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
18.นางสาววัลลภา  ฟักประไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
19.นางสาวพัชรา   หนูเรืองงาม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ผู้มาประชุม 
 

  1.  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  ลาพักผ่อน 
  2.  นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า   ลาพักผ่อน 
  3.  นางสาวกาญจนมาศ  เชยจันทร์  ลาพักผ่อน 
 

    

ประชุมเวลา  13.30 น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
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1.1.1  แนะน าผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ประธาน กล่าว แนะน าผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์จากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคและโทรคมนาคม และขอให้ทางอาจารย์แนะน าตัวกับบุคลากร สวพ. 
 นางสาวณัฏฐ์ชยธร  วัทธิกรสิ ริกุล เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอิ เล็กทรอนิค                     

และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาช่วยผู้อ านวยการดูแลงานกลุ่มวิจัย ยังมือใหม่มากส าหรับงานบริหารของ
ราชการ โดยเคยท างานภาคเอกชนก่อนหน้านี้ และขอให้ทุกคนช่วยแนะน าการปฏิบัติงานด้วย 

 ประธาน กล่าว การหารองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร ซึ่งได้
ทาบทามแล้วแต่เนื่องจากงานตรงนี้ค่อนข้างหนักจึงยังไม่สามารถหาบุคคลมาท าได้ ณ ตอนนี้ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะรักษาการในต าแหน่งดังกล่าวก่อนจนกว่าจะหาบุคคลมาลงต าแหน่งนี้ได้  

มติที่ประชุม รับทราบ 

   1.1.2  การประหยัดพลังงาน 
   ประธาน กล่าว  ขอความร่วมมือบุคลากรสวพ. ในช่วงเวลาพักเที่ยงถ้าไม่มีบุคคลอยู่
ขอให้ช่วยกันปิดไฟเพ่ือประหยัดพลังงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
1.2.3  ผลการปฏิบัติตามมติการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2560 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 
วาระ/มติ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

เรื่องพิจารณา 
4.1 แผนงบประมาณรายจ่ายกลุ่มบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ท่ีมา : ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562 ผลผลิตโครงการให้บริการวิชาการ ได้ด าเนินการจัดท าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มติ : เห็นชอบ มอบงานงบประมาณด าเนินการน าเสนอต่อกอง
นโยบายและแผน 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการเขียนข้อเสนอ
โครงการ 

 
งานบริหารท่ัวไป 

4.2 การด าเนินงานชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 

ท่ีมา : เน่ืองมาจากการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กับ
ศูนย์การจัดการความรู้ และจากการตรวจประกันคุณภาพของ สวพ. 
เกณฑ์ของการจัดการความรู้ซ่ึงในการตรวจประเมินเรื่องชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP) ของ สวพ. ไม่มีแต่คณะกรรมการให้คะแนนเพราะมี
การด าเนินการแต่ไม่ครบส่วนท่ีจะท าให้เกินชุมชนนักปฏิบัติ (COP)ได้ 
แต่ ได้มีการปรึกษากับ ผู้อ านวยการ และ หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ เพื่อขอให้แต่ละกลุ่ม/งาน ได้มีการด าเนินการชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP) ขึ้น 

อยู่ระหว่างติดต่อกับกองบริหารงานบุคคล 
เพื่อขอวิทยากรมาให้ความรู้ 

 

งานบริหารท่ัวไป 
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วาระ/มติ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 
มติ : เห็นชอบการจัดท าชุมชนนักปฏิบัติ (COP)  เรื่อง การเขียนผลงาน
เพื่อขอต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และมอบงานการจัดการความรู้ด าเนินการ   

4.3 การจัดสรรคอมพิวเตอร์จ านวน 10 เครื่อง 

ท่ีมา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สวพ. เสนอของบประมาณเงินรายได้ ซ้ือ
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 21 เครื่อง และได้รับการจัดสรร
คอมพิวเตอร์จ านวน 10 เครื่อง และขอให้พิจารณาจัดสรรให้แก่ งาน/กลุ่ม 

มติ : เห็นชอบ ให้จัดสรรคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ให้กับ ผู้อ านวยการ จ านวน 
2 เครื่อง งานบริหารทั่วไป จ านวน 2 เครื่อง กลุ่มวิจัย จ านวน 4 เครื่อง  
และกลุ่มบริการวิชาการ จ านวน 2 เครื่อง 

ด าเนินการขออนุมัติจัดซ้ือเมื่อวันท่ี 11 
ตุลาคม  2560  กองคลั ง แจ้ ง ว่ าจะ
ด าเนินการซ้ือรวมท้ังมหาวิทยาลัย 

งานบริหารท่ัวไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2560 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการบริหารงานวิจัยของ มทร.พระนคร 

 ประธาน  กล่าวสืบเนื่องมาจากนโยบายที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเรื่องการสร้าง
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการบริหารงานวิจัยของ มทร.พระนคร  ควรจะต้องมีการพัฒนาขึ้นในช่วงปีแรกของ
การเข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ปัจจุบัน สวพ. ได้มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่ใช้อยู่คือ
ระบบ RPM ซึ่งดีอยู่แล้วแต่ควรต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความสามารถมากกว่านี้ ในปัจจุบัน
ระบบRPM เป็นเพียงฐานข้อมูลเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ออกมาใช้ได้ 
และ สวพ. มีงานวิจัยของนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  ในเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูใน
เนื้อหาว่างานวิจัยดังกล่าวจะมีการปรับปรุงพัฒนาในส่วนใดบ้างในระบบRPM อาจจะต้องมีการประชุมกลุ่มวิจัย
เพ่ือวางแผนการพัฒนาระบบRPM ร่วมกัน และประธานได้ด าเนินการเขียนโครงการของบประมาณพัฒนาระบบ
RPMอยู่ อีกทั้งได้น าเรื่องการพัฒนาระบบRPM เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  

- ปรับปรุงชื่อระบบเป็น “ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”และเพ่ิมเติมการท างานในระบบถึงการติดตามความก้าวหน้า การ
ประเมินผล  การสรุปผล จนตีพิมพ์เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ข้อมูลทั้งระบบครบถ้วน 

- จัดท าแอปพลิเคชั่น โดยเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและน าไว้หน้าเว็บสถาบันวิจัย
และพัฒนาด้วย 

- ก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบให้ชัดเจน 

http://e-meeting.rmutp.ac.th/DetailAgenda.aspx?TopicID=1162&SubAgendaTopicID=2019&AgendaID=4
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ทั้งนี้ได้ติดต่อไปที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวางแผนในการพัฒนาระบบต่อไป ขอสอบถามผู้
ที่ดูแลและใช้ระบบRPM มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง 
 นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร กล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการของบประมาณเงิน
รายได้ด าเนินโครงการวิจัยสถาบัน จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
(RPM) กรณีศึกษา กองทุนเพ่ือการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้รับผิดชอบคือ นางสาววัชรา
ภรณ์ชัยวรรณ  2. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวเจนจิรา  
บ.ป.สูงเนิน และ 3. โครงการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง ทั้งนี้จะต้องประชุมกันเพ่ือจะน าโครงการพัฒนา
ระบบ RPM เข้ามาอยู่ใน 3 โครงการนี้หรือไม่ และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ  RPM ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้า 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จะด าเนินการพัฒนาระบบ RPM คงต้องมาประชุมเพ่ือไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนใน
โครงการ 
 ประธาน กล่าว ในตัวระบบ RPM อยากให้มีข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มวิจัยเพ่ือรวบรวมให้อยู่ใน
ระบบนี้ ถ้าหากเป็นไปได้และต้องแยกออกจากกลุ่มบริการวิชาการอย่างชัดเจน เพราะกลุ่มบริการวิชาการจะเป็น
ระบบของงานบริการวิชาการอีกตัวหนึ่ง 
 นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน กล่าว ในโครงการวารสารวิชาการสาขาสังคมศาสตร์จะเป็นส่วน
ของเว็บไซต์วารสารวิชาการซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงอีกหลายส่วนและไม่ได้ไปลงระบบ RPM เพราะเป็นคนละส่วนกัน 
 นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง กล่าว โครงการที่อยู่ในระบบ RPM จะมีโครงการของกองทุนวิจัย 
ผู้รับผิดชอบคือ นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ และโครงการรายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบคือ 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง ซึ่งในโครงการรายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ในเบื้องต้นได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าให้นักวิจัยได้รายงานผ่านเข้าระบบจะให้น าเสนอออกมาในรูปแบบ 
Report แบบ Real time ให้แสดงข้อมูลว่าคณะไหนรายงานมาแล้วเท่าไหร่และคณะไหนยังไม่รายงาน และ
เจ้าหน้าที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ลองท าหน้ารูปแบบการรายงานฉบับสมบูรณ์มาให้ดู
บ้างแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งถ้าในเรื่องดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ต่อไปคงไม่ต้องมาดูข้อมูลรูปแบบกระดาษอีกต่อไปว่า
คณะไหนยังไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าหรือเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบดังกล่าวจะมีการแสดงผลและให้ 
Report ออกมา ส่วนการReport ซึ่งนางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร จะให้แสดงออกมาแบบแยกงบประมาณและ
แยกคณะ 
 นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ กล่าว เสนอของบประมาณโครงการของกองทุนวิจัยไว้จ านวน 
70,000 บาท โดนตัดงบประมาณเหลือ 40,000 บาท จึงได้ลดวัตถุประสงค์ลงเหลือแค่ 1 ข้อ คือจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งถ้าผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจะแก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติมระบบRPM คงต้องประชุมกันอีกรอบ 
 ประธาน กล่าว ระบบ RPM จะสามารถท าให้แต่ละคณะเข้ามาดูข้อมูลของคณะตนเองและไม่
สามารถดูข้ามคณะได้ เพ่ือที่ทางคณะแต่ละคณะจะได้ประเมินหรือติดตามของหน่วยงานตนเองเช่นกัน 
 นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง กล่าว จะลองปรึกษากับเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศว่าสามารถท าได้หรือไม่ ทั้งนี้ได้ท าหนังสือเพ่ือเชิญเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าวแล้ว ให้คณะแค่เข้ามาดูข้อมูลอย่างเดียวใช่หรือไม่ 
 ประธาน กล่าว ให้แต่ละคณะเข้ามาดูข้อมูลของคณะตนเองแค่อย่างเดียว อย่างไรก็ตามก่อน
สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ.2561 น่าจะมีรูปแบบของระบบRPM ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมขึ้น 
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 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว ขออนุญาตท่านประธาน อยากให้กลุ่มวิจัยดูรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ว่าท่านได้เสนอแนะในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างเพ่ือจะได้น าไป
ปรับและพัฒนาระบบ RPM ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานัดประชุมกลุ่มวิจัย เพ่ือก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาระบบ RPM ร่วมกัน 

4.2 ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการเพ่ือการบริหารงานบริการวิชาการของ มทร.พระนคร 
  ประธาน  กล่าว ตัวระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ ต้องมีการพัฒนาอีกเยอะเนื่องจาก
ระบบดังกล่าวเก่ามากซึ่งจะแตกต่างจากของวิจัยเพราะวิจัยมีการใช้ระบบอยู่บ่อยครั้งและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วค า มีข้อมูลอะไรแจ้งบ้างหรือไม่ในระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการดังกล่าว ยัง
ไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้น ตัวระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการตัวนี้ได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและได้รับแจ้งว่า ถ้าจะต้องการปรับปรุงพัฒนาระบบที่มีอยู่เดิมจะยากมาก แนะน าว่าเห็น
ควรต้องสร้างระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการขึ้นมาใหม่จะดีกว่า เพราะในตัวระบบเดิมไม่ได้มีข้อมูลอะไรอยู่แล้ว 
ที่นี้ตัวระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่  ขอมอบให้รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา          
ฝ่ายบริการวิชาการเป็นผู้ก ากับติดตามร่วมกับกลุ่มบริการวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการอย่างไร
บ้าง ในส่วนระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการส าคัญมากเนื่องจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ได้สอบถามว่า สวพ. ได้มีการรับบริการวิชาการภายนอกที่เป็นบริการวิชาการ
แก่สังคมก่ีโครงการ เป็นเงินจ านวนเท่าไหร่ มีคณะไหนบ้าง เสร็จหรือยังมีการบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งกองคลังก็ไม่
สามารถตอบได้ในทันทีและได้สอบถามมายัง สวพ. และ สวพ. ก็ไม่มีฐานข้อมูล แต่มีการเก็บข้อมูลเป็นกระดาษ
และก็ไม่ครบ สรุปคือพอหน่วยงานต่าง ๆ ได้สอบถามมายัง สวพ. ก็ไม่สามารถตอบข้อมูลอะไรได้เลยในทันทีเพราะ 
สวพ. เองก็ต้องสอบถามไปยังแต่ละคณะก่อน ซึ่งท าให้สูญเสียเวลาไปมากและ สวพ. โดนมองว่าขาดการบริหาร
จัดการอีกทั้งก็ไม่น่าเชื่อถือ จนท าให้ สวพ. โดนเพ็งเล็งของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อีกทั้ งในที่ผ่านมาบาง
คณะก็มีการจัดบริการวิชาการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เห็นควรอย่างยิ่ง
จะต้องสร้างระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ผู้อ านวยการเสนอไว้กับสภามหาวิทยาลัยเช่นกัน 
และต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีแรกที่เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ประธาน กล่าว ขอมอบรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการและ
กลุ่มบริการวิชาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือออกแบบรูปแบบ
ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ ให้มีการแสดงผลในแบบไหน เชื่อมโยงกับอะไรบ้าง ขอให้รีบเร่งในเรื่องดังกล่าวให้
มีตัวอย่างรูปแบบของระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้จะขอฝากเรื่องการจัดตั้งส านัก
บริการวิชาการแก่สังคม มีความก้าวหน้าอย่างไร ทางผู้บริหารต้องการพัฒนาพ้ืนที่ที่จะใช้ในการจัดตั้งส านักบริการ
วิชาการแก่สังคม คือ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีโครงการ
ปรับปรุงพื้นท่ีดังกล่าว 

มติที่ประชุม ขอมอบรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ และกลุ่มบริการวิชาการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  

http://e-meeting.rmutp.ac.th/DetailAgenda.aspx?TopicID=1162&SubAgendaTopicID=2019&AgendaID=4
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2561 -2564 

 นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ กล่าว ได้มีการจัดท าโครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และปรึกษากับผู้บริหารของ สวพ. จนได้โครงสร้างดังนี้ 
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 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว อัตราก าลังดังกล่าวไม่ได้มีเงินทั้งหมด อัตราก าลังที่
มีเงินก็แค่จ านวนอัตราก าลังในปัจจุบันของ สวพ. นั่นคือ งานบริหารทั่วไป 3 อัตรา กลุ่มวิจัย 12 อัตรา กลุ่มบริการ
วิชาการ 2 อัตรา พนักงานราชการ 2 อัตรา จึงท าให้ สวพ. ไม่สามารถบรรจุบุคคลเพ่ิมได้ แต่ยังสามารถจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวได้ถ้า สวพ. ท าเรื่องเสนอไป 
 ประธาน กล่าว วางแผนอัตราก าลังไว้แต่จ านวนบุคลากรมีไม่ครบ เพราะเป็นอัตราไม่มีเงิน 
 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว มีเลขที่ต าแหน่งแต่ไม่มีเงิน มีเลขทีต่ าแหน่งดังนี้ 
 



8 
 

 



9 
 

 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว สืบเนื่องจากนางสาววิสุตา วรรณห้วย จะต้องท า
ข้อมูลแจ้งให้กองบริหารงานบุคคลทราบใหม่หรือไม่เนื่องจากเดิมผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้นางสาว
วิสุตา  วรรณห้วย เป็นหัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี งานบุคลากรได้ด าเนินการแจ้งให้กองบริหาร      
งานบุคคลทราบแล้วและได้จัดลงตามแหน่งตามที่แจ้งไป ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้แจ้งใหม่ว่าให้
เปลี่ยน นางสาววิสุตา วรรณห้วย ลงต าแหน่งหัวหน้างานประสานงานวิจัยแทนนางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร และ
ให้นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร ลงต าแหน่งหัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งนางสาววิสุตา วรรณ
ห้วย ได้ท าประเมินค่างานในงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซึ่งถ้าเปลี่ยนให้มาลงต าแหน่งงานประงาน
งานวิจัยจะต้องท าประเมินค่างานในงานใหม่หรือไม่อย่างไร 
 นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ กล่าว จะต้องท าข้อมูลเพ่ิมเติมแจ้งไปยังกองบริหารงาน
บุคคล 
 ประธาน กล่าว เนื่องจากทุกวันนี้ทุกคนก็คงท างานในต าแหน่งเดิมอยู่  ส่วนเรื่องของ
เอกสารต้องปรับแก้ไขไป ณ ตอนนี้จะต้องมีการส่งถ่ายโอนงานย้ายต าแหน่งกันใหม่หมดเลย โดยให้มีการสอนงาน
ส่งถ่ายงานตามล าดับงานที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 
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 ประธาน กล่าว โดยขอให้มีการด าเนินการส่งถ่ายงานอย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับงานใหม่ที่
จะรับเข้ามา ขอสอบถามนางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม ในการรับสมัครบุคลากรจ านวน 2 ต าแหน่ง ซึ่งได้ทราบว่า
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมาเลย 
 นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ กล่าว ได้มีการประกาศผลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 ไม่มีผู้สอบผ่าน 
 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว ในการรับสมัครต าแหน่งนักวิจัยทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาไม่มีผู้สมัคร และนักวิจัยทางด้านงานวารสาร มีผู้สมัคร 3 คน มาสอบ 2 คน แต่ก็ไม่ผ่านการสอบ
คัดเลือก และต้องรอระยะเวลาเพ่ือจะด าเนินการเปิดรับสมัครใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคลจะท าการเปิดรับ
สมัครเป็นไตรมาส 
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 ประธาน กล่าว ต าแหน่งพนักงานราชการกลุ่มบริการวิชาการท าการเปิดรับสมัครหรือยัง 
 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว ได้ด าเนินการไปยังกองบริหารงานบุคคลเรียบร้อย
แล้ว แต่ต้องรอให้ประกาศรับสมัครในต าแหน่งพนักงานราชการพร้อมทั้งมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยได้ส่ง
เรื่องการจัดสรรอัตราที่เกษียณทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งอัตราดังกล่าวจะอยู่ที่กองบริหารงานบุคคล และกองบริหารงาน
บุคคลจะให้แต่ละหน่วยงานเสนอเรื่องเพ่ือขออัตราดังกล่าว สวพ.ได้ขอไปจ านวน 4 อัตรา ณ ตอนนี้ก าลังพิจารณา
อยู่ ถ้าสมมติ สวพ.ได้รับจัดสรรอัตราดังกล่าวแล้วจะต้องตัดอัตราลูกจ้างชั่วคราวทิ้งเพ่ือทดแทนอัตราที่เราได้รับ
จัดสรรมาใหม่ ซึ่งงานบุคลากรเป็นห่วงว่าถ้ามีการเปิดสอบต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเข้ามาท างานและบังเอิญว่า
ไดร้ับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยมาอีกเราต้องตัดอัตราลูกจ้างชั่วคราวทิ้ง และจะเลิกจ้างทันทีก็ไม่สามารถ
ท าได้เพราะถ้าจ้างมาจะมีสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 ปี จึงจะท าให้มีปัญหาส่วนนี้ งานบุคลากรเลยจะคอยการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัยว่าอย่างไรก่อน 
 ประธาน กล่าว ทั้งนี้ในต าแหน่งนักวิจัยจะต้องมีการเปิดรับสมัครใหม่ เพราะจะต้องหา
บุคคลที่จะสามารถตรงกับงานที่หน่วยงานต้องการเพ่ือลดเวลาในการเรียนรู้งานเริ่มต้น ส่วนนางสาววัชราภรณ์  
ชัยวรรณ จะต้องไปอบรมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อ เรื่องค่าใช้จ่ายทางส านักงานการอุดมศึกษากับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดอบรมขึ้นมาให้ฟรี แต่คงต้องจ่ายค่าเดินทาง ส่วนค่าที่พักและอาหารทางหน่วยงานจัด
อบรมออกให้ แต่อย่างไรก็ตามจะขอไปเช็คข้อมูลอีกรอบเพ่ือให้ได้ข้อสรุปส าหรับเรื่องดังกล่าว เป็นโครงการจ านวน 
3 โครงการ ซึ่งได้แก่ โครงการแรกส าหรับผู้บริหารที่จะมีการจัดตั้งหน่วยงานTLO ซึ่งผู้บริหารก็คงต้องได้รับการ
อบรมด้วยจะจัดในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ส่วนโครงการที่ 2 และโครงการที่ 3 จะเป็นการอบรมให้กับ
บุคลากรที่ท างานด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 และในช่วงที่
นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ จะต้องไปอบรมอาจจะขอให้นางสาวฐิติมา  รัตโนภาส เข้ามาช่วยงานดังกล่าวก่อน 
ทั้งนี้จะให้หัวหน้ากลุ่มวิจัยพิจารณาตามความเหมาะสม  
 นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน กล่าว งานทรัพย์สินทางปัญญาการจดลิขสิทธิ์ในปัจจุบันได้
มอบหมายให้นางสาวหญิง  มัทนัง ดูแลไปก่อนจนกว่าจะมีบุคลากรมาช่วยงานนางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ  
 ประธาน กล่าว สรุปอย่างนี้ งานบุคลากรน าข้อมูลส่งให้กับหัวหน้ากลุ่มวิจัย เพ่ือให้
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบุคลากรกลุ่มวิจัยไปประชุมปรับข้อมูลให้ตรงกับงานได้ก าหนดไว้ 
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5.2 สรุปค าของบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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5.3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 
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5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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5.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
รับผิดชอบ 
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5.6 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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5.7 รายงานผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างเดือนสิงหาคม  ถึงเดือน
ตุลาคม 2560 

 ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 
2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ird.rmutp.ac.th 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1  การจ่ายเงินงบประมาณและเงินอุดหนุนทั่วไป 
  นางสาวสุพัตรา  ศรีนิปกานนท์ กล่าว ได้รับแจ้งจากกองคลังเรื่องการระงับการจ่าย
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเงินรางวัลโบนัส หรือการประกันอุบัติเหตุพนักงานมหาวิทยาลัยปีละ 
20,000 บาท ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะขอระงับไปก่อนโดยมีหนังสือชี้แจงดังนี้ 
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 6.1  เล่มรายงานประจ าปี 2560 
 นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม กล่าว รายงานประจ าปี 2560 ที่ให้นางสาวชาวิณี            
บินกาซีเมน ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งเห็นว่านางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน มีภาระงาน
หลายอย่าง จึงน่าจะมอบหมายให้นางสาววัลลภา  ฟักประไพ ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานประจ าปี 2560             
นี้หรือไม ่
 นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน กล่าว ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลแล้วส่วนหนึ่งแต่งยังไม่
เสร็จสมบูรณ์และได้ส่งให้ นางสาวหญิง  มัทนัง จัดท ารูปแบบและจะเร่งลงข้อมูลให้ครบ  
 ประธาน กล่าว ตัวกระดาษยังเป็นกระดาษแบบอาร์ทมันหรือไม่ 
 นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน กล่าว ยังไม่ได้มีการตกลงกับโรงพิมพ์ ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องการแบบกระดาษอย่างไร จะให้เป็นแบบกระดาษถนอมสายตาหรือไม่อย่างไร 
รูปแบบตามนี้ 
 ประธาน กล่าว อาจมีเพ่ิมเติมข้อมูล และในส่วนมอบหมายให้นางสาววัลลภา              
ฟักประไพ ด าเนนิการจัดท าเล่มรายงานประจ าปี 2560 ก็ขอมอบหมายเลย 
 นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน กล่าว ส่วนโครงการงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ซึ่งใน
กลุ่มวิจัยได้ทราบว่าจัดการเขียนข้อเสนอโครงการเสร็จแล้ว และหัวหน้ากลุ่มได้รวบรวมให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ช่วยดูข้อมูลให้ ซึ่งกองนโยบายและแผน ยังไม่ได้มีการแจ้งก าหนดวันส่งข้อเสนอ
โครงการ อยากจะขอให้เขียนข้อเสนอโครงการให้เสร็จก่อน เผื่อบางทีกองนโยบายและแผนจะขอข้อมูลแบบ
ทันท ี
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ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 

นางสาววัลลภา  ฟักประไพ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


